

17 เมษายน 2558 หน้า 1,6 (1)

รัฐบาลยันไตรมาส 2 เศรษฐกิจกระเตื้อง! โอดแก้ราคายาง

ร.บ.ยันไตรมาส 2 เริ่มเห็นสัญญาณ ศก.ฟื้นตัว ธ.ก.ส.ติวเข้มพนักงานชวน เกษตรกรกว่า 8 แสนคนร่วม 3 โครงการ สาងหนี้ รุมว.เกษตรฯโอดแก้ราคา ยางพาราตกทำได้ยาก (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

แก้ราคายาง

ร.บ.ยันเศรษฐกิจฟื้นไตรมาส 2

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า ขณะนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลทำอยู่นั้นเพียงพอแล้ว เหลือแค่เพียงรอเวลาให้มาตรการดังกล่าวมีผลหรือเงินตกไปถึงผู้ประกอบการหรือแรงงานเท่านั้นเอง เพราะกระบวนการกระตุ้นการเบิกจ่ายหรือใช้เงินรัฐบาลนั้นมีหลายขั้นตอนจึงต้องใช้เวลานานขณะนี้มาตรการเริ่มส่งผลต่อการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้น ภาคเอกชนเริ่มส่งสัญญาณบวกมากขึ้น และในช่วงตั้งแต่เมษายน - พฤษภาคม หรือไตรมาสที่ 2 เราจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมากขึ้น

คลังเน้นเดินหน้าตามแผนเดิม

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าว ว่า ในส่วนของคลังนั้นไม่น่าจะมีแผนใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในช่วงหลังสงกรานต์ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลออกไปแล้วหลายโครงการ ขณะนี้กำลังรอดูผลของแผนต่างๆ ก่อนหน้านี้ และทำให้แผนเดินหน้าตามเป้าหมาย โดยเฉพาะกรณีการกู้เงินนำมาพัฒนาปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน และโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วงเงินรวม 7.7 หมื่นล้านบาท ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมแผนเงินกู้ไว้ 5.7 หมื่นล้านบาท ที่เหลือกู้ในปีงบประมาณ 2559 คาดว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะเริ่มกู้เงินก้อนแรก 1 หมื่นล้านบาท การกู้เงิน สบน.จะดูตามความจำเป็นในการใช้เงินที่กระทรวงคมนาคมและหน่วย

งานจะใช้นำไปลงทุนต้องเสนอโครงการเข้ามา สบน.จะไม่กู้มากองไว้ทั้งก่อน 5.7 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ภายในเดือนเมษายนนี้คลังเตรียมเปิดตัวบริษัท 3 ราย จะมาปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายละไม่เกิน 1 แสนบาท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 36% จะทำให้เงินไหลเข้าไปในระบบมากขึ้น นาโนไฟแนนซ์นั้นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหนี้ในระบบ สภาพคล่องของประชาชนและธุรกิจรายย่อยได้

'อยู่-คลัง'ไม่ออกแผนกระตุ้น

แหล่งข่าวกล่าวไว้ว่า เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า นับจากนี้ไปรัฐบาลจะไม่ออกมาตรการอะไรมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคหรือการใช้จ่ายประชาชน นายสมหมายมองว่าหมดสมัยออกแผนกระตุ้น แต่ถ้าจะทำได้คือดูแลการลงทุนภาครัฐให้สามารถเดินหน้าได้ตามแผน รวมถึงการทำให้ภาครัฐใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญนับจากนี้คือหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ผ่านการใช้จ่ายภาครัฐทั้งงบประมาณและลงทุน เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออก รวมถึงการดูแลเกษตรกรที่กำลังได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เคยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ เพิ่มเติมอีกแล้ว เพราะตอนนี้อยู่ในโลกความเป็นจริงแล้ว

ธ.ก.ส.เดินสายแจกปลดหนี้

นายลักษณะ วนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการดูแลเกษตรกรว่า ในส่วนของธ.ก.ส.ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการผ่าน 3 โครงการ คือ 1.โครงการปลดปล่อย

หนี้สิน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง 2.โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่ำ และ 3.โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานปรับและราคายางพาราตกต่ำ มีเกษตรกรเข้าข่าย 818,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 116,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2559 ตลอดเดือนเมษายนนี้ ผู้บริหาร ธ.ก.ส.จะเดินทางไปยังสาขาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาต่างจังหวัดก่อนให้ความรู้และเผยแพร่ 3 โครงการดังกล่าวต่อเกษตรกรในพื้นที่ ให้นโยบายไปว่าพนักงาน ธ.ก.ส.จะต้องทำงานในเชิงรุกและต้องลงพื้นที่ไปชักชวนเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยตัวเอง จะทราบว่ามีประชาชนสนใจเข้าร่วมทั้ง 3 โครงการจำนวนเท่าใดในอีก 6 เดือนข้างหน้า นอกจากจะปรับโครงสร้างหนี้ ปลดปล่อยหนี้ และขยายระยะเวลาชำระหนี้แล้ว ธ.ก.ส.ยังเตรียมวงเงินปล่อยกู้ใหม่ให้เกษตรกรในโครงการที่ 2 และ 3 วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท

ก.เกษตรฯชงแผนแก้ยางตก

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุบลฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำแผนงานและเป้าหมายในการใช้จ่ายในประเทศให้มากที่สุดต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พิจารณาและเห็นชอบในแผนการดำเนินการ ทั้งเรื่องของโครงการ งบประมาณและการนำเงินไปใช้ในประเทศ เพื่อพยุงราคายางพาราของชาวสวนยางไว้ไม่ให้ตกต่ำกว่าที่เป็นอยู่ เพราะการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศน่าจะเป็นทางรอด ทำให้ราคายางพาราไม่ตกต่ำ จนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวดีขึ้น คาด

17 เมษายน 2558 หน้า 1,6 (2)

ว่าราคาน้ำมันยังมีทิศทางลดลงอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้า แผนการใช้ยางในประเทศมีเป้าหมายใช้ให้ได้มากที่สุดจากปัจจุบัน 14% เป็น 20-30% ของผลผลิตรวมของทั้งประเทศ หรือมากกว่านั้น ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน การแก้ปัญหายางพารา ให้กระทรวงเกษตรฯ แก่หน่วยงานเดียวคงไม่ไหว หากได้ตัวเลขการใช้ยางพาราทุกภาคส่วน และผลผลิตชัดเจน ก็จะทำให้ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ก่อนเสนอเป็นแผนการใช้ยางพาราในประเทศไทยในปีงบประมาณ 2559

ค้นอพท.ใช้สร้างถนน-ทางเดิน

“กระทรวงเกษตรฯ เสนอแผนการใช้ยางในประเทศให้รองนายกรัฐมนตรีไปแล้ว หากใช้ในประเทศได้ 1 แสนตัน หรือมากกว่านั้น ก็ยังดีที่ผ่านมาเข้าใจว่าหลายฝ่ายพยายามช่วยแล้ว แต่ในเงื่อนไขของการประมูลโครงการรัฐ การนำยางไปใช้หรือบริษัทที่ประมูลยางต้องมีมาตรฐาน มิฉะนั้นหากไม่ตรงตามมาตรฐานก็อาจจะติดคุก จึงต้องหาหรือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น อพท. เพราะอพท.เป็นหน่วยงานที่มีงานโยธาจำนวนมาก และมีมาตรฐานในการก่อสร้างระดับหนึ่ง ให้จัดทำสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้า การปูพื้น และถนนก่อน เป็นต้น” นายปิติพงศ์กล่าว

นายปิติพงศ์กล่าวว่า ยอมรับว่าการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำทำได้ยาก เพราะราคายางพาราเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่แก้ปัญหายากกว่าสินค้าตัวอื่นทุกตัว เนื่องจากราคายางพาราเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ มีการผลิตเพื่อส่งออกเกือบ 90% จึงยังมีปัจจัยเสี่ยงภายนอก โดยเฉพาะเรื่องปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำ หากราคาน้ำมันตกต่ำกระทบโดยตรงต่อราคายางพาราของโลกยังคงกดดันราคาในประเทศไทยให้ตกต่ำต่อเนื่อง

งภาคอุตสาหกรรมเชื่อแค่12%

“ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาได้มีการผลักดันมาตรการกระตุ้นการใช้ และเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตยางพาราโดยการปล่อยสินเชื่อไปหลายต่อหลายครั้ง ทั้งให้โรงงาน ให้สหกรณ์ผู้ประกอบการหรือชาวสวน แต่ก็ไม่เห็นภาพของการใช้ยาง หรือใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้น อย่างกรณีปล่อยกู้ให้ภาคอุตสาหกรรม 5,000 ล้านบาท ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีคนมาขอกู้ประมาณ 12% รัฐบาลพยายามทำหลายวิธีให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ราคายางพารา หากทุกคนไม่ช่วยกันสนับสนุนแบบนี้ต่อไป ราคายางพาราก็คงแย่”

นายปิติพงศ์กล่าว และว่า ดังนั้นต้องเร่งพวยงราคายางพารา จนกว่าสถานการณ์น้ำมันจะดีขึ้น มีทางรอดอยู่ 3 ทาง คือ 1.ต้องลดพื้นที่เพาะปลูก 2.สร้างอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น 3.กรมทอและ อพท. ต้องช่วยกันนำยางไปใช้ในประเทมากที่สุด หากไม่ทำ 3 อย่าง รัฐบาลต้องเร่งผลักดันพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รายได้และสวัสดิการเกษตรกร และเร่งเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์เพื่อช่วยกระจายผลผลิตยางพาราให้ได้มากที่สุด

สคร.หวังรพท.-ชสมก.ฟื้นฟูซ้ำ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด กล่าวถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือเอสเอ็มอีแบงก์) 4.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) 5.บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 6.การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ 7.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชสมก.) โดย สคร.อยู่ระหว่างการประเมินแผนฟื้นฟูของ รสท.ทั้ง 7 แห่ง หลังจากดำเนินการตามแผนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-มีนาคม 2558) เพื่อสรุปผลเสนอซูเปอร์บอร์ดปลายเดือนเมษายนนี้

นายกุลิศกล่าวด้วยว่า เบื้องต้น สคร.พบว่า 2 หน่วยงานน่าเป็นห่วงที่สุดคือ รฟท. และชสมก. เพราะยังไม่มีมีความคืบหน้ามากนัก กรณี รฟท.ขณะนี้คณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินที่ รฟท. โอนสิทธิการใช้ที่ดินให้กระทรวงการคลัง แลกกับการหนี้ 8 หมื่นล้านบาท เช่น ที่ดินมักกะสันและริมน้ำ พร้อมกันนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งสร้างความชัดเจนระหว่างบทบาทของกรมรางและ รฟท. ในการก่อสร้างและบำรุงทางรถไฟ และการจัดทำแนวทางให้เอกชนมาร่วมในการเดินรถไฟฟาสายสีแดงและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (แอร์พอร์ตลิงก์) รวมทั้งการประเมินราคาที่ดินอื่นๆ เป็นที่ดินของรถไฟในการจัดการเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

การบินไทยขาดทุนน้อยลง

นายกุลิศกล่าวว่า ทางด้าน ชสมก.ขณะนี้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแยกบทบาท โดยให้กรมขนส่งทางบก (ขบ.) ทำหน้าที่กำกับดูแล (เรกูเลเตอร์) โดยให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินการที่จำเป็นในการโอนบทบาทให้ ขบ. เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดินรถทั้งหมดโดยตรง เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป การแก้ปัญหา ชสมก. ภายในปีนี้ต้องชัดเจน ขบ.ต้องเป็นหน่วยงานกำกับออกใบอนุญาตเส้นทางเดินรถ และจะต้องมีแผนปรับเส้นทางเดินรถใหม่ เพราะปัจจุบัน 80% ของเส้นทางเดินรถเป็นรถร่วมภาคเอกชน ที่เหลือ 20% เป็นของ ชสมก. และเป็นเส้นทางขาดทุน มีเส้นทางเดินรถทับซ้อนกันทั้งรถร่วมบริการ รถตู้โดยสาร และ ชสมก.หากเส้นทางใดทยอยหมดสัมปทานแล้วต้องเอามาจัดสรรใหม่

นายกุลิศกล่าวด้วยว่า ขณะที่การบินไทย สคร.มองว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีแผนฟื้นฟูและดัชนีชี้วัด (เคพีไอ) ชัดเจนที่สุดแล้ว ทั้งแผนเปิดเที่ยวบินหรือลดจำนวนเที่ยวบินขาดทุน แผนปรับฝูงบิน แผนขายเครื่องบิน แผนขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็น ปรับลดจำนวนพนักงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จึงไม่น่าเป็นห่วง แต่การบริหารจัดการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ขณะนี้การบินไทยขาดทุนน้อยลง เพราะได้รับผลดีทั้งในเรื่องของฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) และราคาน้ำมันที่ปรับลดลง รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน

‘เอสเอ็มอี-ไอแบงก์’ ส่อเพิ่มทุน

นายกุลิศกล่าวด้วยว่า สำหรับเอสเอ็มอีแบงก์ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานดีขึ้น สคร.กำลังจะเข้าไปประเมินเคพีไอการทำงานตามแผนฟื้นฟู ได้เสนอต่อซูเปอร์บอร์ดว่าทำได้ตามนั้นหรือไม่ เพื่อพิจารณาเงินเพิ่มทุน 2 พันล้านบาท เบื้องต้นพบว่ามีโอกาสใส่เงินเพิ่มทุน ส่วนกรณีไอแบงก์ สคร.ยังต้องประเมินอีกว่าจะมีหนี้ตักชั้นเพิ่มหรือไม่ เท่าที่ไปตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ร่วมกับ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน คน.ยังมองว่า ไอแบงก์ยังมีแผนฟื้นฟูที่ดี น่าจะบริหารจัดการผ่านไปได้ ตามที่ คนร.ได้อนุมัติแผนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยจะมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อมุสลิม ศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาบริหารหนี้เสีย และเร่งหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธนาคารอิสลามเข้าร่วมทุน เพื่อเพิ่ม



17 เมษายน 2558 หน้า 1,6 (3)

ความแข็งแกร่ง สคร.จะรายงานผลความคืบหน้าต่อที่ประชุม คณะ.ปลายเดือนเมษายน เพื่อพิจารณาการใส่เงินเพิ่มทุนให้ไอแบงก์ วงเงิน 2.5 พันล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ทางประธานคณะ.ได้กำชับให้ไอแบงก์มีการสื่อสารผลการแก้ไขปัญหาตามแผนฟื้นฟูออกสู่สาธารณะบ้าง หลังจากทางไอแบงก์ได้ตัดพ้อกรณีมีข่าวแงลบบอกมาเรื่อยๆ ทางไอแบงก์ดำเนินการแก้ไขหนี้เสียตามแผนฟื้นฟู เพียงแต่ไม่ได้สื่อสารออกมา

‘ทีโอที-กสท’วางข้อพิพาทเอกชน

นายกุลิศกล่าวว่า ส่วนแผนฟื้นฟูทีโอที และ กสท อยู่ระหว่างการกำหนดทิศทางและตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อแยกการใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม ต้องแยกหน่วยธุรกิจเฉพาะ สำหรับผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเจรจายุติข้อพิพาทกับคู่สัญญาเอกชน มุ่งเน้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ การตีมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นธรรมกับภาครัฐและเอกชน กระทรวงไอซีทีกำลังศึกษารูปแบบการจัดตั้งบริษัททำหน้าที่บริหารจัดการเสาโทรคมนาคมดังกล่าวต่อไป ขณะเดียวกัน ทีโอทียังต้องปรับโครงสร้างองค์กรพร้อมกับกำหนดบทบาทและทิศทางของ 6 กลุ่มธุรกิจ อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนธุรกิจ 3จี และ 4จี การลงทุนอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์และความเร็วสูง

พท.แนะรบ.ฟังเสียงเตือนศก.

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รักษาการรอง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ทีมงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลออกมาตอบโต้การแสดงความเห็นเรื่องเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยว่า หากเป็นการตอบโต้ที่ปรับปรุงการทำงานตามที่พรรคเพื่อไทยเสนอก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ เพราะปัจจุบันทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจแย่ แม้แต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมายอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดี ไม่เคยย่ำแย่ขนาดนี้มาก่อน ดูจากตัวเลขการส่งออกและการท่องเที่ยวก็ต่ำกว่าในอดีตตอนมีรัฐบาลเลือกตั้งมาก หากทีมรัฐบาลด้านเศรษฐกิจฟังเสียงประชาชนบ้างเอาผลกระทบที่ประชาชนได้รับมาปรับปรุงแก้ไข เอาสิ่งที่ทั้งนักวิชาการและพรรคเพื่อไทยแนะนำมาเป็นการดีเพื่ออ้อมก็จะเป็นทางสร้างสรรค์ หากจะตอบโต้ขอให้แสดงเป็นการกระทำในการปรับปรุงด้านเศรษฐกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรมดีกว่า สิ่งที่ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยแนะนำเป็นเรื่องตามหลักเศรษฐศาสตร์ชาวโลกให้การยอมรับ เป็นหลักของสากล ขอแนะนำให้ไปอ่านตำราเก่าแก่ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างอดัม สมิท หรือจอห์น เมย์นาร์ด เคน แล้วจะเกิดความเข้าใจ

17 เมษายน 2558 หน้า 27

อบจ.บึงกาฬหนุนเพิ่มมูลค่า

- ตั้งโรงงานทำหมอนยางพารา
- หวังขายประเทศเพื่อนบ้าน

นายนิพนธ์ คนขยัน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปดูงานการทำหมอนยางพารา เพื่อหาทางแก้ปัญหายางพาราด้วยการเพิ่มมูลค่า ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ชุมชนสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬจะเริ่มก้าวแรกในการสร้างโรงงานทำหมอนและที่นอนยางพารา ทั้งเกษตรกร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) บึงกาฬ และอบจ.ได้คุยกันไปแล้วว่าต้องเพิ่มมูลค่า โดยรณรงค์ชาวบ้านทำยางแผ่นเพื่อทำหมอนและที่นอนจากยางพาราให้ได้ โดยใช้ไม้ยางชั้น 3 กิโลกรัม ทำหมอนได้ 1 ใบ ทำออกมาปริมาณมากเพื่อเน้นขายภาคการท่องเที่ยว

“บึงกาฬเป็นศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสานจะต้องเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูป ในอนาคตเชื่อว่าหากสะพานข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแห่งที่ 5 เกิดที่บึงกาฬ เส้นทางจากบึงกาฬไปเวียดนามประมาณ 350 กิโลเมตร จะประหยัดเวลาและค่าขนส่งสินค้าแปรรูปที่ผลิตขึ้นมา นับ

เป็นโอกาสดีที่ต้องฝากรัฐบาลเอายางพาราไปเพิ่มมูลค่าจึงจะยกฐานะให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ส่วนการชดเชยราคาเป็นการแก้ปัญหา

“ผมคุยกับนายพงษ์ศักดิ์ ปรึชชาติชัย ผู้ว่าบึงกาฬว่าวันนี้หมอนยางพาราขายกันในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ตกใบละ 900 บาท แต่เราตั้งใจขายหมอนในราคาที่เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องของตลาดไม่น่ามีปัญหา เพราะคนต้องการใช้หมอนยางพาราเป็นหมอนเพื่อสุขภาพ” นายนิพนธ์กล่าว และว่า ส่วนการกู้เงินนั้นต้องทำโครงการขึ้นมาเพื่อก่อสร้างโรงงาน โดยชุมชนสหกรณ์บึงกาฬใช้เงินลงทุนสูงถึง 5 พันล้านบาท แต่ยังคงเงินโอนไปบางประการที่จะไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อาทิ สหกรณ์ต้องทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีไม่ขาดทุน หรือการปล่อยเงินกู้ที่ดินต้องมีโฉนด น.ส.3 เป็นต้น ซึ่งมั่นใจว่าหากได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนก็พร้อมจะคืนเงินกู้ได้ในระยะเวลาไม่นาน



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

17 เมษายน 2558 หน้า 12

เปิดโรงงานอัดก้อนยางแก้ราคาตก

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ได้งบประมาณจาก ศอ.บต.และ อบจ.สตูล 2 ล้านบาทเศษ เพื่อจัดทำโรงงานอัดก้อนยางพารา แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เลขที่ 243 ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล โดยชุมนุมสหกรณ์ฯ จ.สตูล มีทั้งหมด 18 สหกรณ์ มีโรงงานอัดยางก้อนเพียงแห่งเดียว ยังมีโรงงานแปรรูปยางพารา ที่ อ.ควนกาหลง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.58 หากแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางสตูลได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งโรงงานอัดก้อนยางพาราจะรองรับยางแผ่นจากทุกสหกรณ์ได้วันละ 4 หมื่น กก. และมีกำลังผลิตอัดก้อนได้วันละ 2 หมื่น กก. ซึ่งสหกรณ์จากอำเภอต่างๆจะรับซื้อน้ำยางและผลิตเป็นยางแผ่นส่งโรงงานอัดก้อน และโรงงานแปรรูปยางส่งไปขายที่ประเทศจีนโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้มีกำไรถึง กก.ละ 6 บาท ซึ่งผลต่างของราคาดังกล่าวสามารถนำมาช่วยเหลือเกษตรกรได้ต่อไป.

17 เมษายน 2558 หน้า 12 (1)

เปิดโพลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรติเด่นแห่งชาติ ปี 2558 (5)



สื่อบพิเศษ

4 วันที่ผ่านมา ได้นำสหกรณ์ ทั้งหมด 7 แห่ง และอีก 1 กลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ และเกษตรกรรติเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีผลงานดีเด่นและสาขาอาชีพ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก โดยยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคตและเข้ารับพระราชทานโลรางวัลในงานพระราชพิธีชมมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ.2558 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ได้แก่

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ซึ่งมีจุดเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการใช้ทุนภายในของสหกรณ์ในการดำเนินงาน ไม่มีการพึ่งแหล่งเงินทุนจากภายนอก เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) นอกจากนี้ สมาชิกสหกรณ์ร้อยละ 90มีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์

สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด เนื่องจากพื้นที่ในเขตสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด เป็นพื้นที่ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดแหล่งน้ำ การประกอบอาชีพทางการเกษตรของสมาชิก สหกรณ์จึงได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับสมาชิกมาโดยตลอด และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บางครั้งมีการนำพื้นที่ว่างในเขตสหกรณ์นิคมนำมาทดลองปลูกพืชจนได้ผลดีจึงเผยแพร่ไปยังสมาชิก การให้บริการด้านต่างๆจะเป็นไปตาม

ความต้องการของสมาชิกทั้งหมด

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีความเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยสหกรณ์มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้การเลี้ยงโคนมกับสมาชิกมีการพัฒนาปรับปรุงและจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน จนทำให้คุณภาพน้ำนมผ่านมาตรฐาน ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของบุคลากรทุกระดับทั้งสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ดังเช่น ฝ่ายจัดการสหกรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมคอมพิวเตอร์นำกลับมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และกิจกรรมที่สหกรณ์ ดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก และสมาชิกมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 90 ขึ้นไป และเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด เป็นสหกรณ์ที่เน้นด้านคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายในร้านสหกรณ์ เพื่อสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พร้อมมีการสำรวจสถานประกอบการของสมาชิกที่ผลิตอาหารส่งจำหน่ายในร้านสหกรณ์ ตรวจสอบสุขภาพพนักงานและตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ได้ดำเนินการคัดแยกขยะ re-cycle เพื่อขาย และนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ตลอดจนมีการพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์ และเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้สมาชิก มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณอายุราชการมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท เพื่อจะได้มีรายได้จากดอกเบี้ย

17 เมษายน 2558 หน้า 12 (2)

เงินฝากอีกทางหนึ่ง รวมทั้งสหกรณ์มีการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีกระบวนการจัดสรรกำไรของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมอภิปรายและเสนอความคิดเห็น

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด

เป็นศูนย์กลางชุมชนในชนบทมุ่งเน้นบริการสมาชิก สหกรณ์และชุมชนอย่างครบวงจร สหกรณ์จัดตั้งตลาดนัดเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสินค้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน ช่วยพัฒนากำล้างการผลิตสร้างรายได้และยกระดับการครองชีพของสมาชิกและชุมชนเน้นบริการสมาชิก โดยใส่ใจในรายละเอียดตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ

และ **กลุ่มเกษตรกรทำน้าบ้านคลองกล้วยเหนือ** มีการวางแผนบริหารงานนำไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นสำคัญเพื่อสนับสนุนให้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกรฯพร้อมจัดกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการทำอาหารให้พืชด้วยภูมิปัญญา และโครงการมีน้ำยาลดจ่ายในบ้าน เพื่อช่วยสมาชิกลดต้นทุนการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิก

ฉบับวันนี้ ขอบิดท้ายในการนำเสนอกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2558 ที่เหลืออีก 2 แห่ง คือ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง และกลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าอ้อย

17 เมษายน 2558 หน้า 12 (3)



กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง

ดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า การรับฝากเงิน ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 401,223.45 บาท ทำให้ปัจจุบันมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีทรัพย์สินรวม 6,875,922.89 บาท หนี้สินรวม 2,385,994.90 บาท ทุนกลุ่มเกษตรกร รวม 4,489,927.99 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้น โดยสมาชิกจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมทุกกิจกรรมที่กลุ่มเกษตรกร กำหนดจะได้รับตอบสนองจากสมาชิกที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี เช่น การเข้าร่วมประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร การร่วมทำธุรกิจด้านต่างๆ

ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม จึงต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ย กลุ่มเกษตรกรเล็งเห็นความสำคัญในการเพาะปลูกของสมาชิก จึงมีการจัด "โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามความต้องการของสมาชิก" เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด ตามความต้องการของสมาชิก สมาชิกจะได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทำการเกษตรตามความต้องการ และลดต้นทุน



17 เมษายน 2558 หน้า 12 (4)



อินทรีฯ ผ่าน “โครงการเชื่อมโยง
เครือข่ายและแลกเปลี่ยน เรียนรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” โดยมีการ
อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่
พนักงานบริษัททีบีทีแอส ฟิลท์ฯ
สมาชิก และคนในชุมชนที่สนใจ
เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย องค์กร
เอกชนในพื้นที่ชุมชน ให้เกิดความ
เอื้ออาทรต่อกัน

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกร
ยังได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณ
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ได้แก่ กิจกรรม
มอบเงินสมทบทุนในการสร้าง
ถนนในหมู่บ้าน ทำความสะอาด
ชุมชน ทำให้สมาชิกกลุ่มเกษตร
กรประชาชนทั่วไป รวมถึงชุมชน

การผลิตและเป็นการรักษาคุณภาพของดินให้คงความสมบูรณ์
ส่งผลให้การทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว มีการดำเนินทุกปี ในช่วงก่อนฤดูการเพาะปลูก

จากที่กลุ่มเกษตรกร มีการรณรงค์สนับสนุนให้สมาชิก
และคนในชุมชน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทด
แทน เป็นการลดต้นทุนการผลิต ช่วยลดการเสื่อมโทรมของ
ดินและได้รับการตอบรับจากสมาชิกและคนในชุมชนเป็นอย่างดี
จึงเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีการประสานงานจากผู้นำชุมชน และผู้
บริหารบริษัททีบีที แอสฟลท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กลุ่ม
เกษตรกรดำเนินการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ย

ใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการสัญจรและมีสาธารณูปโภค
ที่ดีชุมชนสะอาดน่าอยู่ เกิดความรักสามัคคีในชุมชน กิจกรรม
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรร่วมใจปลูกป่า ส่งเสริม ธรรมชาติให้
สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ซึ่งส่งผลให้สมาชิก และ
คนในชุมชนได้รับ อากาศบริสุทธิ์ รวมถึงได้ใช้ประโยชน์
จากพันธุ์ไม้ที่ปลูก เช่น ยอด ผล ดอก และเป็นการรักษา
คุณภาพดินให้คงความสมบูรณ์ รวมทั้งการให้บริการและ
จัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ชุมชน และกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก ในวันประชุมใหญ่
สามัญประจำปีทุกปี และบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยหนาว
ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

17 เมษายน 2558 หน้า 12 (5)



กลุ่มเกษตรกรทำสวนทำอยู่

มีการดำเนินงานธุรกิจ ที่ไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ คือธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อขายและแปรรูป และธุรกิจรับฝากเงิน มูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 140,946,825.41 บาท ผลการดำเนินงาน มีกำไรสุทธิ จำนวน 494,208.11 บาท ซึ่งกลุ่มเกษตรกร มีการจัดทำบัญชีและทะเบียนสมาชิกเป็นปัจจุบัน ไปรษณีย์ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร มีทรัพย์สินรวม 14,888,903.54 บาท หนี้สินรวม 12,020,557.90 บาท ทุนกลุ่มเกษตรกรรวม 2,868,345.59 บาท และการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้น

กลุ่มเกษตรกรได้มีการจัดทำแผนบริหารงาน โดยสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ทำให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกร ที่สำคัญกลุ่มเกษตรกร ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก และสมาชิกมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร ขณะทีคณะกรรมการดำเนินการได้ให้ความสนใจในกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100

อย่างไรก็ตาม สมาชิกมีการทำอาชีพสวนยางพารา ต้องประสบปัญหาภัยกับราคายางพาราที่ผันผวนขึ้นๆ ลงๆ กลุ่มเกษตรกรจึงได้มีการจัดกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นดิบแปรรูปยางแผ่นดิบและเปิดตลาดประมูลยางพารา โดยกลุ่มเกษตรกรรวบรวมผลผลิต



17 เมษายน 2558 หน้า 12 (6)

ยางพาราจากสมาชิก ทั้งในรูปน้ำยางสด หรือ ยางแผ่นดิบ โดยน้ำยางสดที่กลุ่มเกษตรกรรวบรวมได้จะทำการแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบก่อน และนำไปรวมกับยางแผ่นดิบที่รับซื้อไว้ เพื่อนำไปขายในการประมูลราคาขายพาราที่กลุ่มเกษตรกรดำเนินการ ซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว สมาชิกได้รับความเป็นธรรมในการขายผลิตผล ทำให้สมาชิกมีความศรัทธากลุ่มเกษตรกร และให้ความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร ทุกกิจกรรม นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรได้ดำเนินการจัดทำ“ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน (ศูนย์ปราชญ์)” โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ



เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสมาชิกและประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน และนำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มเกษตรกรยังได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการแนะนำส่งเสริมการใช้ปุ๋ย โดยผสมปุ๋ยใช้เอง ในสวนยางพาราและสวนผลไม้ ส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานที่ที่กลุ่มเกษตรกรจัดไว้ ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตตามฤดูกาล ได้เรียนรู้การผสมปุ๋ยใช้เอง สมาชิกจึงสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17 เมษายน 2558 หน้า 23



สื่อสังจร : คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด อ.เมือง จ.กระบี่ ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงาน “วันพระยารัษฎา บิดायงพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นที่จ.ตรัง เมื่อเร็ว ๆ นี้